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Umsögn um frumvarp til laga um breytingu á lögum nr. 18/1996,um erfðábreyttar 
Iffverur,AIþingi,138.1öggJafarþing 2009-2010,þskj.903 - 516.mál.

Dýraverndarsamband ísands gerir eftirfarandi athugasemdir:

1) Mun sterkar þarf að kveða að orði eigi að ná því markmiði laganna að bæta upplýsingagjöf 
til almennings og efla rétt almennings til að gera athugasemdir>sbr. ákvæði 15.gr. 
frumvarpsins þar sem Umhverfisstofhurí er heimilað að mæla fyrir um samráð við 
almenmng. Þetta þar að vera skylda i Ölium tilvikum.

2) Mjög mikilvægt er að ráðherra verði'gert skylt að setja reglugerð um merkingar allra 
matvæla,fóðurs og sáðvöru sem inniheldur erðabreytt efni, sbr. athugasemdir í frumvarpinu við 
2.gr. þess. ísiensk stjórnvöld hafa dregið úr hömlu að koma á slíkri skyldu,í raun og veru sýnt 
furðulegt sinnuleysi um all iangt árabil Lagt er til að sérstök hliðsjón verði höfð af löggjöf 
Norðmanna um þessi efni en þar hafa matvæli o.fl. með erfðabreyttu efni verið sérmerkt um 
áratugs skeið aulc þess sem virku ,vísindalegu eftirliti er haldið uppi.

3) Mælt er gegn því að fellt skuli í brott ákvæði þess efnis að höfð skuli í huga sérstaða 
landsins á norðurslöð,sbr.athugasemdir í frumvarpinu við 2.gr. þess. Minnt er á þá sérstöðu 
að hér er tiltölulega fábreytt flóra (fár tegundir) og vistkerfi eru viðkvæm,m.a. vegna 
norðlægrar legu landsins (hitastig) og tíðra ,staðbundinna áhrifa af völdum eldgosa. Minnt er 
á vandamál sem skapast hafa vegna dreifingar innfluttra tegunda á borð við Alaskalúpínu og 
kerfil og augljóslega þarf að hafa sérstaka gát á hugsanlegum áhrifum erfðabreyttra jurta hér á 
landi.

Virðingarfyllst,


